

## 1. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

### CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐHQG-HCM

Chiều 4/9, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc với lãnh đạo ĐHQG-HCM và nói chuyện với hơn 1.000 sinh viên, giảng viên ĐHQG-HCM về chủ đề: "Vai trò của trường đại học đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình mới".

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu của ĐHQG-HCM sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội cho biết, mô hình ĐHQG-HCM là mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam và xu thế tự chủ đại học. Điều này đã được xã hội thừa nhận và được luật hóa tại Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và tiếp tục được khẳng định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây của Quốc hội.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao 10 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 10 sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi của ĐHQG-HCM.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với lãnh đạo ĐHQG-HCM và sinh viên.

### TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN VĂN BÌNH DỰ LỄ KHAI KHÓA 2018



Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thực hiện nghi thức đánh trống khai khóa.

Kết thúc buổi nói chuyện, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trồng cây lưu niệm và có phiên làm việc với lãnh đạo của ĐHQG-HCM. dịp này, ĐHQG-HCM đã trao tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho 5 tập thể, 29 sinh viên, trong đó có 6 sinh viên thủ khoa tốt nghiệp các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Sáng 10/10, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình - khách mời đặc biệt, diễn giả Lễ Khai khóa 2018 đã có buổi nói chuyện với hơn 1.000 sinh viên, giảng viên ĐHQG-HCM về chủ đề: "Sứ mệnh và vai trò của đại học đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần IV". Đây là điểm kết "Chuỗi ngày hội chào năm học mới" của các trường thành viên ĐHQG-HCM đã diễn ra trong tháng 9.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và hội nhập, ĐHQG-HCM phải là một trong những đơn vị đi đầu triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

### HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Ngày 24/8, ĐHQG-HCM và ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban thường niên năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tổng kết tình hình hợp tác năm học 2017-2018, dự kiến hoạt động 2018-2019 giữa hai ĐHQG và các báo cáo chuyên đề về khoa học và công nghệ, công tác đào tạo Sau đại học tại ĐHQG Hà Nội...

Dịp này, hai ĐHQG đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, trong đó xác định 4 nhóm nội dung hợp tác giai đoạn 2018-2023 gồm: Công nhận và chuyển đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên, và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin - thư viện.



PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM và PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác.

# ĐHQG-HCM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO QUAN HỆ QUỐC TẾ ASEAN+3

Sáng 18/10, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Quan hệ Quốc tế ASEAN+3 lần VIII (IRO 2018). Ban Giám đốc ĐHQG-HCM cùng hơn 100 đại biểu từ 40 trường trong Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đến dự.

IRO 2018 là diễn đàn quan trọng mang tính định hướng hoạt động cho AUN, thúc đẩy cơ hội tương tác, đề xuất sáng kiến mới cho AUN và ASEAN+3UNET cũng như tìm kiếm sự đồng thuận về các phương pháp triển khai trong mạng lưới.

Tính đến nay đã có gần 1.000 sinh viên tham gia học tập trao đổi tín chỉ ACTS trong toàn hệ thống AUN.



Các đại biểu tham dự Hội nghị lãnh đạo quan hệ quốc tế ASEAN+3 lần VIII.

## 2. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

### ĐHQG-HCM ĐÁNH GIÁ AUN LẦN THỨ 16

Từ ngày 10 - 12/10, ĐHQG-HCM tổ chức hoạt động đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) cho 3 chương trình đào tạo: Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học (Trường ĐH KHTN), Tài chính Ngân hàng và Kỹ thuật Xây dựng (Trường ĐH Quốc Tế). Đây là đợt đánh giá lần thứ 123 của AUN và là lần thứ 16 tại ĐHQG-HCM.

Từ 3 chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2009, đến nay ĐHQG-HCM đã có 45 chương trình được đánh giá và công nhận đạt chuẩn AUN-QA.



Đại biểu tham gia đợt đánh giá AUN lần thứ 16.

### HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHQG-HCM LẦN V

Gần 500 nhà khoa học, các chuyên gia đến tham dự Hội nghị Chất lượng Giáo dục ĐHQG-HCM lần V do ĐHQG-HCM tổ chức tại Khu Công nghệ Phần mềm ngày 21/11.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo về tổng kết công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2018, phương hướng hoạt động đến năm 2020; vai trò của khoa học công nghệ trong công tác ĐBCL đào tạo; đổi mới chương trình đào tạo tại ĐHQG-HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế...

Hội nghị được tổ chức định kỳ hai năm một lần, từ năm 2007 đến nay nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động ĐBCL tại ĐHQG-HCM. Qua đó, hội nghị nhận diện chính xác những điểm mạnh và yếu để định hướng kế hoạch ĐBCL cho giai đoạn tiếp theo.



Các đại biểu tham dự hội nghị.

## 3. KHOA HỌC - GIÁO DỤC

### VEC 2018: “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUẨN HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban) phối hợp ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế”.





Toàn cảnh VEC 2018.

## HỘI THẢO MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0: ÁP DỤNG, TRIỂN KHAI TRONG ĐIỀU KIỆN TẠI VIỆT NAM

Sáng 5/11, tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo: “Mô hình giáo dục 4.0: Áp dụng, triển khai trong điều kiện tại Việt Nam”.

Hội thảo đã nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế là các nhà quản lý giáo dục đại học, đại diện doanh nghiệp cùng các nhà nghiên cứu giáo dục với nhiều tham luận giá trị, chuyên sâu.

Chiều cùng ngày và ngày 6/11, ĐHQG-HCM tổ chức khóa tập huấn “Chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học thích ứng bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0” với sự tham gia của hai chuyên gia quốc tế là ông Lee Chee Whye (Singapore Polytechnic) và ông Jimmy Cervin (Trường ĐH bang Arizona, Mỹ).



Các đại biểu tham dự hội thảo.

## CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐHQG-HCM THẢO LUẬN HỢP TÁC VỚI SỞ KH&CN TP.HCM

Hơn 50 nhà khoa học từ các nhóm nghiên cứu, trường thành viên, trung tâm trực thuộc ĐHQG-HCM tham dự Tọa đàm “Gặp gỡ các nhà khoa học ĐHQG-HCM với Sở KH&CN TP.HCM” do ĐHQG-HCM tổ chức tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM vào sáng 9/8.

Với hình thức tổ chức tương tác giữa diễn giả và đại biểu, hội thảo đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp giá trị thể hiện trong hơn 70 tham luận của các tác giả trong và ngoài nước tập trung vào 3 nội dung: Năng lực hệ thống giáo dục đại học, tài chính đại học, quản lý nhà nước và quản trị đại học. Kết quả hội thảo được đóng góp vào sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học và các chính sách về giáo dục đại học của Quốc hội.

## ĐHQG-HCM SẼ THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGHỀ NGHIỆP

Đó là khẳng định của PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội thảo Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp tổ chức vào sáng 22/9.

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ GD&ĐT, các trường thành viên ĐHQG-HCM cùng gần 100 khách mời trong và ngoài nước. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho ĐHQG-HCM hoàn thiện đề án trước khi thí điểm chương trình đào tạo.

Theo đó, chương trình tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp hướng vào đối tượng người học đã làm việc thực tế, có kinh nghiệm chuyên môn, có nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

Bước đầu, ĐHQG-HCM sẽ nghiên cứu áp dụng cho hai ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý giáo dục với thời gian đào tạo 3-5 năm toàn thời gian và 4-7 năm bán thời gian.



PGS.TS Vũ Hải Quân phát biểu tại hội thảo.

## PGS.TS VŨ HẢI QUÂN NHẬN DANH HIỆU GIÁO SƯ DANH DỰ AUT (NEW ZEALAND)

Với sự chứng kiến của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, tối 1/10, đại diện lãnh đạo ĐH Công nghệ Auckland (AUT), New Zealand đã trao danh hiệu Giáo sư Danh dự (Adjunct Professor) cho PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM. Đây là một trong những sự kiện đánh dấu 10 năm hợp tác giữa Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM và AUT (2008-2018).

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM cho biết, tọa đàm nhằm thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể liên quan lĩnh vực khoa học - công nghệ mà ĐHQG-HCM và UBND TP.HCM đã ký kết vào tháng 7; từ đó tạo ra được những sản phẩm khoa học giá trị, phục vụ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng.



Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm.

PGS.TS Vũ Hải Quân khi đảm trách chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc triển khai chương trình liên kết với AUT đào tạo ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao ngay từ những năm đầu. Hiện chương trình đã đào tạo đến khóa thứ 11 với tổng số hơn 600 sinh viên.



PGS.TS Vũ Hải Quân nhận danh hiệu Giáo sư danh dự AUT.

## 4. NHỊP SỐNG SINH VIÊN

### SINH VIÊN TRẦN HUỲNH MINH TUẤN NHẬN GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN QUỐC TẾ XUẤT SẮC NHẤT NAM ÚC 2018

Ngày 25/10, Văn phòng Đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG-HCM cho biết, sinh viên Trần Huỳnh Minh Tuấn được trao giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc nhất bang Nam Úc 2018 theo thư thông báo của GS Peter J. McCabe - Trưởng khoa Dầu khí Trường ĐH Adelaide, Úc.

Trong thư chúc mừng, GS Peter J. McCabe đánh giá Trần Huỳnh Minh Tuấn là một trong những sinh viên ưu tú của chương trình liên kết quốc tế hợp tác cùng Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG-HCM.

Ngoài giải "Sinh viên quốc tế xuất sắc nhất Nam Úc", Trần Huỳnh Minh Tuấn còn giành Giải thưởng "Sinh viên Kỹ thuật Dầu khí ưu tú nhất" 2018.



Sinh viên Trần Huỳnh Minh Tuấn tại buổi lễ trao giải.

### SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CNTT ĐẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI SINGAPORE CYBER CONQUEST 2018

Ngày 18/9, hai sinh viên Phạm Hồng Phi và Bùi Minh Tiến Đạt - Trường ĐH CNTT ĐHQG-HCM đã giành giải Nhì cuộc thi Singapore Cyber Conquest 2018.

Cuộc thi chinh phục Cyber Conquest lần IX tại Singapore dành cho sinh viên, học viên cao học có kỹ năng và kiến thức về an ninh mạng. Cuộc thi thách thức thí sinh về khả năng bảo mật mạng trong các tình huống thực.

Singapore Cyber Conquest 2018 có 36 đội tham gia, trong đó có 27 đội của Singapore và 9 đội đến từ các nước Đông Nam Á.



Sinh viên Trường ĐH CNTT giành giải Nhì cuộc thi Singapore Cyber Conquest 2018.



### TẬP THỂ NỮ VIỆN TẾ BÀO GỐC ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2018

Ngày 15/10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Tập thể cán bộ viên chức nữ Viện Tế bào gốc, Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM là đơn vị duy nhất ở phía Nam vinh dự nhận giải thưởng này.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên lớn nhất nhằm tôn vinh, khích lệ tinh thần sáng tạo và nghị lực vươn lên của nữ giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.



Các nhà khoa học của Viện Tế bào gốc nhận giải thưởng.

### 100 SINH VIÊN Y ĐA KHOA - KHOA Y ĐHQG-HCM TỐT NGHIỆP

Sáng 19/10, Khoa Y ĐHQG-HCM tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Y Đa khoa. PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM đến dự.

Tại buổi lễ, 100 tân bác sĩ được lắng nghe những chia sẻ về nghề nghiệp từ diễn giả khách mời - GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Chủ tịch hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, 100 tân bác sĩ đã vinh dự được GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - Trưởng khoa Y ĐHQG-HCM và các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tại các bệnh viện lớn của TP.HCM trao bằng tốt nghiệp.



100 tân bác sĩ đa khoa đọc lời tuyên thệ.